



# MOMENT OF HOKKAIDO

5 วัน 3 คืน

โดยสายการบินไทย (TG) 

วันที่	รายการทัวร์	มื้ออาหาร		
		เช้า	กลางวัน	ค่ำ
วันแรก	สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) <b>TG670 23.55-08.20+1</b>	-	-	-
วันที่สอง	สนามบินชิโตเสะ - โนโบริเบ็ทสึ - หุบเขานรกจิโกกุทานิ - ภูเขาไฟอุสุ (นั่งกระเช้า) ล่องเรือทะเลสาบโทยะ ☞ <b>TOYA SUN PALACE HOTEL OR SIMILAR CLASS</b> 	-	✓	<b>HTL</b>
วันที่สาม	คลองโอดารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง ☞ <b>SOUNKYO KANKO HOTEL OR SIMILAR CLASS</b> 	✓	✓	<b>HTL</b>
วันที่สี่	น้ำตกกิงกะ&น้ำตกกริวเซ - บีเอ - บ่อน้ำสีฟ้า - โรงงานช็อคโกแล็ต - ช้อปปิงซูซุกิโนะ ☞ <b>APA SUSUKINO HOTEL OR SIMILAR CLASS</b> “บุฟเฟ่ต์ชาบูยักษ์ 3 ชนิด”	✓	✓	✓
วันที่ห้า	สนามบินชิโตเสะ - สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) <b>TG671 10.00-15.50</b>	✓	-	-



## กำหนดการเดินทาง

05 - 09 เมษายน 2561

11 - 15 เมษายน / 12 - 16 เมษายน 2561 “เทศกาลสงกรานต์”

20 - 24 เมษายน 2561

29 เมษายน - 02 พฤษภาคม 2561 “หยุดวันแรงงาน”

วันแรกของการเดินทาง (1)	กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ
21:15	พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์ C (ประตูทางเข้าหมายเลข 2) พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ C
*** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเครื่อง ดังนั้นผู้โดยสารจำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที ***	
23:45	ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG670 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง...เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

วันที่สองของการเดินทาง (2)	สนามบินชิโตเสะ - โนโบริเบ็ทสึ - หุบเขานรกจิกุกุทานิ ภูเขาไฟอุสุ (นั่งกระเช้า) - ล่องเรือทะเลสาบโทยะ
----------------------------	--



08:30 ถึงสนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมืองพร้อมตรวจเช็คสัมภาระ... นำท่านเดินทางสู่ “เมืองโนโบริเบ็ทสึ” เมืองที่เต็มไปด้วยบ่อน้ำแร่ที่มีชื่อเสียงที่สุดบนเกาะฮอกไกโด...จากนั้นนำท่านชม “จิกุกุทานิ” หรือ “หุบเขานรก” ซึ่งเกิดจากความร้อนใต้พิภพที่ผุดขึ้นมาไม่ขาดสาย ลัดเลาะไปตามเนินเขาเพื่อสัมผัสกับบ่อโคลนอย่างใกล้ชิด นอกจากนั้นยังมีศาลเจ้า ซึ่งแม้จะมีขนาดเล็กแต่ชาวบ้านก็ให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมากเช่นกัน เชิญท่านเลือกหาเมนูถูกใจบันทึกภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

**เที่ยง**                    **รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร**

**บ่าย**                    นำท่านเปลี่ยนบรรยากาศเป็นการ “นั่งกระเช้าไฟฟ้า” สู่ “ภูเขาไฟอุสุ” (Mt. Usuzan) **(ในกรณีที่อากาศเอื้ออำนวย)** ... ที่ได้ชื่อว่าเป็นภูเขาไฟที่ระเบิดบ่อยที่สุดในญี่ปุ่นในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา และเป็นจุด



ศูนย์กลางที่ทำให้เกิดทะเลสาบโทย่า และพบว่าภูเขาไฟลูกนี้ จะมีการปะทุขึ้นมาเป็นระยะทุก 20-50 ปี ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของพื้นที่แถบนี้อย่างต่อเนื่อง ... จนกระทั่งเกิดการระเบิดครั้งใหญ่ในปี พ.ศ. 2486 ทำให้เกิด “ภูเขาไฟโซวะชินซัง” (Mt. Showa shinzan) ปัจจุบันภูเขาไฟลูกนี้หยุดเติบโตแล้วแต่ยังมีควันขาวปะทุออกมา ตามรอยแยกแตกของพื้นหินบนยอดเขาซึ่งมีความร้อนสูงมาก เป็นยอดเขาที่หิมะไม่อาจปกคลุมได้ในฤดูหนาว ... อีสาระให้ท่านได้ชื่นชมกับความสวยงามของธรรมชาติและวิวทิวทัศน์ในอีกรูปแบบหนึ่ง ... จากนั้นเดินทางสู่ “ทะเลสาบโทยะ” เพื่อนำท่านล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบโทยะ ทะเลสาบที่เกิดจากแอ่งของปากปล่องภูเขาไฟที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ มีความลึกถึง 179.2 เมตร และเป็นที่ตั้งของรีสอร์ท สปา สถานที่ตากอากาศ โรงแรมเรียวกัง และร้านอาหารของที่ระลึกมากมาย ด้านหลังของทะเลสาบแห่งนี้มีของภูเขาอัสและภูเขาโซวะ ชินซัง ส่วนด้านหน้ามีภูเขาโยเทอิ ซึ่งเป็นวิวที่สวยงามมากจนมีชื่อเสียงว่าเป็นวิวธรรมชาติที่งดงามที่สุดเป็นอันดับสามของเกาะฮอกไกโด..... อีสาระให้ท่านได้บันทึกภาพตามอัธยาศัย

**ค่ำ**                    **รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม**

**ที่พัก : TOYA SUN PALACE HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว**

**\*\*อีสาระทุกท่านพักผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกับการ “แช่ออนเซ็น” การแช่น้ำแร่ที่คนญี่ปุ่นเชื่อกันว่าจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตและช่วยให้ผิวพรรณดีขึ้น\*\***

**วันที่สามของการเดินทาง (3)                    โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง**



**เช้า**                    **รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม**

นำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองโอตารุ” ศูนย์กลางการค้าทางน้ำที่โดดเด่นที่สุดในเกาะฮอกไกโด ... ระหว่างทางท่านจะได้เพลินตาไปกับทัศนียภาพอันงามตาของธรรมชาติและภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายของญี่ปุ่น เมืองที่ท่านจะได้สัมผัสกับภาพบรรยากาศและกลิ่นอายประหนึ่งว่าเดินอยู่ในเมืองเวนิส ... นำท่านเดินชม “คลองโอตารุ” สัญลักษณ์ของเมืองโอตารุที่ได้รับความนิยมถ่ายภาพคู่เป็นที่ระลึกเป็นอันดับต้นของเมือง มีฉากหลังเป็นหลังคาอาคารก่ออิฐแดง โดยคลองโอตารุสร้างเสร็จในปี 1923 เป็นคลองที่เกิดจากการถมทะเล ใช้เป็นเส้นทางขนถ่ายสินค้าจากเรือใหญ่ ลงสู่เรือขนถ่าย แล้วนำสินค้ามาเก็บไว้ภายในโกดัง แต่ภายหลังได้เลิกใช้และถมคลองครั้งหนึ่งทำเป็นถนนหลวงสาย 17 ส่วนที่เหลือไว้ครั้งหนึ่งก็ได้ทำการปรับปรุงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทั้งยังปรับปรุงทางเดินเลียบบคลองด้วยอิฐสีแดง เพื่อให้สามารถเดินเล่นได้อย่างสะดวกสบาย ซึ่งในช่วงฤดูหนาวโดยเฉพาะสัปดาห์ที่สองของเดือนกุมภาพันธ์จะมีการสร้างบ้านหิมะ และตุ๊กตาหิมะประดับประดา ตลอดทางเดินและจุดเทียนในโคม น้ำแข็งเพื่อให้แสงสว่างและความสวยงามในอีกรูปแบบหนึ่งยามค่ำคืน นอกจากนี้ยังมีการลอยโคมเทียนริมคลองเพื่อเพิ่มสีสันทางการท่องเที่ยวอีกด้วย จากนั้นนำท่านสู่ “พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี” อาคาร เก้าแก่สองชั้น ที่ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดง แต่โครงสร้างภายในทำด้วยไม้ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้เป็นสมบัติของชาติ

**เที่ยง** **รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร**

**บ่าย** นำท่านชม **“พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง”** เป็นสถานที่จัดแสดงงานศิลปะจากหิมะ ชื่นชมกับผลงานการปั้นตุ๊กตาหิมะ และการแกะสลักหิมะโดยผลงานเหล่านี้เป็นผลงานของเหล่าบรรดาศิลปินที่มีชื่อเสียง ภายในถ้ำน้ำแข็งที่สร้างขึ้นเพื่อให้ได้สัมผัสบรรยากาศของความหนาวเย็นในภูเขาน้ำแข็ง นอกจากนี้ยังมีความสวยงามของหิมะที่เหมือนกับอยู่ในถ้ำหินงอกหินย้อย ให้ท่านได้สัมผัสกับความเย็น -41 องศาเซลเซียส และพบกับความน่ารักของนางฟ้าทะเล คลีโอน่า Sea Angel อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความประทับใจ

**ค่ำ** **รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม**

**ที่พัก : SOUNKYO KANKO HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว**

**\*\*อิสระทุกท่านพักผ่อนและผ่อนคลายอริยาบถกับการ “แช่ออนเซ็น” การแช่น้ำแร่ที่คนญี่ปุ่นเชื่อกันว่าจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตและช่วยให้ผิวพรรณดีขึ้น\*\***

**วันที่สี่ของการเดินทาง (4) น้ำตกกิงกะ & น้ำตกริวเซ - บิเอ - บ่อน้ำสีฟ้า - โรงงานช็อคโกแลต - ซูซุกิโน**



**เช้า** **รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม**

นำท่านเดินทางสู่ “อุทยานแห่งชาติไดเซตสึซัง” ที่มีภูมิประเทศเป็นภูเขาไฟที่สูงสลับซับซ้อน และมีแนวลำธารที่ไหลผ่านช่องผาลงมาเป็น **น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ** อันงดงามด้วยสายน้ำที่ตกจากหน้าผาสูงกว่า 100 เมตร ซึ่งจะจับตัวเป็นน้ำแข็งในช่วงฤดูหนาว น้ำตกกิงกะ และน้ำตกริวเซนี้ถือเป็นน้ำตกที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองโซอุนเคียว สายน้ำที่พุ่งพรูออกมา นั้นเมื่อต้องแสงอาทิตย์จะดูงดงามราวกับดวงดาวที่ตกลงมาจากฟากฟ้า มีผู้ให้สมญานามกับน้ำตกทั้งสองนี้ว่า น้ำตกผู้ชายและน้ำตกผู้หญิง เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามติดอันดับ 1 ใน 100 ของญี่ปุ่น ... นำท่านเดินทางสู่ **“บ่อน้ำสีฟ้า” ( Blue Pond )** บ่อน้ำแห่งนี้อยู่ริมฝั่งแม่น้ำบิเอ ทางใต้ของเมืองบิเอ บ่อน้ำสีฟ้าแห่งนี้เกิดจากการสร้างเขื่อนกันโคลนที่ไหลลงมาจากภูเขาไฟโทคา จิเมื่อเดือนธันวาคม ปี ค.ศ.1988 นี้เอง นักวิจัยได้อธิบายว่าน้ำในบ่อน้ำแห่งนี้มีส่วนผสมของอลูมิเนียม ไฮดรอกไซด์ ผสมอยู่เป็นจำนวนมากและเกิดการหักเหของแสงทำให้เกิดเป็นสีฟ้าเมื่อมองลงมา จากด้านบน นับเป็นความอัศจรรย์ของธรรมชาติที่หาชมได้ยากอีกด้วย บ่อน้ำสีฟ้าแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันเมื่อไม่นานมานี้เอง เมื่อบริษัท Apple ได้นำภาพบ่อน้ำสีฟ้าสดใสแห่งนี้ใส่ไว้ในผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ OS X Mountain Lion นั่นเอง ...

**เที่ยง** **รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร**

**บ่าย** นำท่านเดินทางสู่ **“โรงงานช็อคโกแลตชิชิยะ”** ที่ขึ้นชื่อที่สุดของเมืองฮอกไกโดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชิโรอิ โคอิชิ โตะะ บิสกิตที่มีชื่อที่สุดและเป็นที่รู้จักกันในหมู่ของผู้ที่ชื่นชอบขนม ซึ่งที่นี่ จัดไว้เป็นโซน ตั้งแต่ประวัติความเป็นมา รวมทั้งวิธีการทำช็อคโกแลต แบบสด ๆ รวมทั้งยังมีไอศกรีมช็อคโกแลตรสชาติดั้งเดิมให้ได้เลือกซื้ออีกด้วย...สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ย่าน **“ซูซุกิโน”** แหล่งช้อปปิ้งอันดับหนึ่งของเมืองซัปโปโร ที่รวบรวมร้านช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้า ร้านกินดื่ม และอื่น ๆ อีกมากมาย อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

**ค่ำ** **รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร \*\*\*พิเศษบริการท่านด้วยเมนูบุฟเฟต์บุยกษ์ฮอกไกโดอันเลื่องชื่อ**





### อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเดียวกัน
2. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
3. ค่าใช้จ่ายของมัดคฤเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง
4. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นที่ศนาจรตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน **ท่านละ 1,000,000.- บาท**  
 (หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง **ท่านละ 500,000.-บาท**) **\*\*เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์\*\***

### 6. บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด/ท่าน และ FREE WI-FI ON BUS

### อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าช้อปปิ้ง, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
3. ค่าทำหนังสือเดินทาง
4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก

### 5. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (จำนวน 2,000.-เยน/ท่าน/ทริป)

### เงื่อนไขการชำระเงิน :

- ❖ สำหรับการจองกรุณาชำระมัดจำ **ท่านละ 10,000.- บาท ภายใน 1 วัน**
- ❖ ชำระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย **25 วัน**

### การยกเลิก :

กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ  
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันทำการ ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ  
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด

### หมายเหตุ :

- การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้เดินทางครั้งละ **25 ท่านขึ้นไป** ถ้าผู้เดินทางมีจำนวนไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและ/หรือยกเลิกการเดินทางโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ อัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
- ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การประท้วง, การก่อจลาจล
- ตัวเครื่องบินเป็นตัวกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้

### รายละเอียดเกี่ยวกับการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นสำหรับคนไทย

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยันว่าคุณสมบัติในการเข้าประเทศญี่ปุ่น

### ตัวอย่างของเอกสารมีดังต่อไปนี้

1. บัตรโดยสารเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ

4. กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น
5. หลักฐานการทำงานที่สามารถยืนยันว่าท่านมีการทำงานที่ชัดเจนอยู่ในประเทศไทย เช่น หนังสือรับรองการทำงาน บัตรพนักงาน เป็นต้น  
**คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น(สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า)**
  1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังมีอายุการใช้งานเหลืออยู่
  2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพื่อการพำนักระยะสั้นเท่านั้น
  3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
  4. เป็นผู้ที่ไม่มียุติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมีได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ